

# Bệnh cúm mùa gia tăng những tháng đầu năm

Việc gia tăng số người mắc bệnh cúm mùa, đặc biệt là số có biến chứng trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, lao động, học tập của người dân.

Bệnh cúm mùa là bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thời tiết đang chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, khí trời nóng ẩm, mưa nắng thất thường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số ổ dịch cúm nhỏ và chủ yếu xảy ra tại các trường học, nơi tập trung đông người. Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Do nhận định trước tình hình dịch bệnh cúm mùa có khả năng gia tăng trong năm nay, ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có cúm mùa. Đồng thời, chỉ đạo trung tâm và tất cả các huyện, thành phố, trạm y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cụ thể, chú trọng các biện pháp, phương án phòng, chống, đối phó với dịch bệnh nếu có xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, mặc dù tại một số địa phương có xảy ra ổ dịch cúm nhỏ song các ổ dịch đều đã được phát hiện

sớm, giám sát, xử lý kịp thời nên không lây lan ra diện rộng. Gần đây nhất là ổ dịch cúm mùa xảy ra tại Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng, xin cho con tạm thời nghỉ học. Có những trường hợp nghỉ học chiếm tỷ lệ gần một nửa học sinh toàn trường khiến việc học tập của các em bị gián đoạn, ảnh hưởng đến nề nếp, kết quả dạy và học của nhà trường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Thái Bình, những ngày gần đây số bệnh nhân đến khám tăng cao hơn hẳn. Bình thường mỗi ngày Bệnh viện đón tiếp từ 350 - 450 bệnh nhân, gần đây tăng lên trung bình khoảng 600 bệnh nhân. Số bệnh nhân gia tăng chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp và cảm cúm, bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị nội trú cũng gia tăng. Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bình thường Bệnh viện có khoảng 450 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhưng dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, số bệnh nhân nhập viện nội



Nhiều trẻ nhỏ nhập Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi điều trị do mắc bệnh cúm.

trú có ngày tăng lên 570 bệnh nhân và tăng chủ yếu ở Khoa Truyền nhiễm, Khoa Hô hấp. Để đáp ứng tình trạng bệnh nhân tăng cao, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo lấy phòng làm phòng của nhân viên y tế dùng làm phòng bệnh, kê thêm giường phục vụ bệnh nhân để giảm số ca phải nằm ghép. Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Từ đầu năm đến nay, số bệnh nhân cúm nhập Khoa điều trị có xu hướng gia tăng. Trong tháng 1/2019, Khoa tiếp nhận điều trị 84 ca cúm, tháng 3 có 130 ca cúm. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có từ 10 - 15 ca mắc cúm nhập Khoa điều trị do các biểu hiện thường là sốt cao liên tục, khó đáp ứng với các thuốc hạ sốt và thường kèm theo có các triệu chứng như viêm phổi, viêm

thanh quản. Đặc biệt, có một số bệnh nhân biến chứng nặng như sốt cao dẫn đến co giật, có thể dẫn đến suy đa phối tạng... Trước tình trạng số bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa đang có chiều hướng gia tăng và gia tăng số ca biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ Vũ Thị Phương khuyến cáo: Khi phát hiện người sốt cao liên tục trên 39 độ C, có tiếp xúc với bệnh nhân cúm, có biểu hiện viêm long đường hô hấp, ho, hắt hơi, sổ mũi, khó thở, tím tái, co giật... cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Mọi người không nên chủ quan tự điều trị tại nhà hoặc chậm điều trị dẫn đến bệnh tiến triển nặng, gây biến chứng khó điều trị và nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

HÀ DUNG

### Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho trên 300 cán bộ, công nhân, người lao động thuộc Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ). Tham gia hội nghị, cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh được tìm hiểu những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT; quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, những băn khoăn, thắc mắc của chủ sử dụng lao động liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT, chế độ ốm đau, thai sản... cũng được tổ tư vấn giải đáp kịp thời. Hội nghị tư vấn, đối thoại là hoạt động được ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức thường xuyên nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về chính sách BHXH, BHYT tới chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân các địa phương, từ đó thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

HOANG LANH

### Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên

\* Chiều ngày 8/4, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, Hội Người cao tuổi xã Thụy Hà tổ chức truyền thông về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.



Người cao tuổi tìm hiểu kiến thức về cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Hơn 100 người cao tuổi địa phương đã được truyền đạt các nội dung: tình hình người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay; vai trò, vị trí của người cao tuổi trong xã hội; một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi; thực trạng già hóa dân số và những vấn đề đặt ra do già hóa dân số; khuyến nghị cần ưu tiên chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Giảng viên cũng truyền đạt kiến thức về phòng bệnh tật theo mùa, đặc biệt là những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm; cách chăm sóc dinh dưỡng cho người già nhằm bảo đảm sức khỏe.

Thông qua buổi truyền thông giúp người cao tuổi có thêm nhiều kiến thức về công tác dân số cũng như cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, từ đó áp dụng để giúp tuổi già sống vui khỏe.

\* Sáng ngày 8/4, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy phối hợp với Trường THCS thị trấn Diêm Điền tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa, chủ đề chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên cho học sinh nhà trường.

Gần 400 học sinh của Trường được cán bộ truyền thông đến từ Trung tâm Y tế huyện chia sẻ các nội dung về các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý của lứa tuổi vị thành niên; về tình yêu, tình bạn, tình dục. Đặc biệt, trao đổi kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh quan hệ tình dục sớm và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn; cách nhận biết và phòng tránh bị xâm hại tình dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Buổi sinh hoạt ngoại khóa được các em đón nhận sôi nổi, nhiệt tình. Qua đó giúp các em có kiến thức, kỹ năng để tạo dựng và gìn giữ quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng, tránh để lại hậu quả đáng tiếc làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và kết quả học tập.

HÀ DUNG

Thực hiện tháng thanh niên năm 2019, Huyện đoàn Kiến Xương có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia với những công trình, phần việc ý nghĩa.

Để triển khai các hoạt động tháng thanh niên có hiệu quả, Huyện đoàn Kiến Xương chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp, sát tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương đồng thời chủ động, sáng tạo triển khai những cách làm hay nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Bí thư Huyện đoàn Trương Văn Chính cho biết: Tháng thanh niên năm 2019 được triển khai sâu rộng từ huyện tới cơ sở với chuỗi các hoạt động: tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, trao quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra quân trồng cây xanh... Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức tháng thanh niên năm 2019, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Câu lạc bộ thể thao trẻ tỉnh tổ chức tư vấn, khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim mạch và cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng tại xã Trà Giang vào ngày 10/3/2019.

## TUỔI TRẺ KIẾN XƯƠNG DẤU ẮN THÁNG THANH NIÊN



Khám bệnh cho người cao tuổi trong tháng thanh niên ở Kiến Xương.

Xương là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng động đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh thực hiện đồng loạt trong toàn huyện vào ngày 10/3/2019. Tiêu biểu như Đoàn xã Vũ Công ra quân trồng cây tại các trục đường chính của xã, vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên; Đoàn xã Bình Định ra quân vệ sinh môi trường,

thu dọn các điểm đen về rác thải; các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh khu vực nghĩa trang, đài tưởng niệm vào các ngày chủ nhật. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao cũng được tổ chức sôi nổi như việc phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giải việt dã toàn huyện, tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hay tổ chức giải kéo co. Anh Trần Xuân Chung, Bí thư Đoàn

xã Thanh Tân chia sẻ: Tháng thanh niên là cơ hội để đoàn viên thanh niên trong xã thể hiện các hoạt động tình nguyện, trải nghiệm rèn luyện bản thân, góp sức trẻ cống hiến cho quê hương. Do đó, những việc làm ý nghĩa như vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ và khu trung tâm xã đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong tháng 3 hàng năm. Ngoài ra, Đoàn xã còn tổ chức cho các đội viên ưu

THU THÚY

Những năm qua, Công an huyện Hưng Hà đã tích cực chuyển từ việc học tập sang làm theo tấm gương của Bác với những việc cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người công an nhân dân.

Nhiệm vụ rõ vai trò, trách nhiệm của một đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hưng Hà) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm để vận dụng đạt hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Công Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ: Đội luôn chủ động nắm tình hình, dự báo về tình hình tội phạm từ đó đưa ra kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống. Đội đã thực hiện nghiêm túc các mặt công tác, nhất là trong việc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nắm chắc di biến động của đối tượng. Thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của đối tượng. Tổ

## Từ học tập đến làm theo lời Bác

chức tuần tra, mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Năm 2018, Đội đã phối hợp điều tra làm rõ gần 80% vụ phạm pháp hình sự, trong đó trọng án đạt 100%, xác lập phá 3 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, bắt giữ 6 vụ ma túy. Trung tá Nguyễn Hải Triệu, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác, Công an huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch thi đua với nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác kiểm tra điều

lệnh, kiểm tra đột xuất, qua đó kịp chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật công tác, lao động. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đổi mới hình thức, biện pháp phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình quân chúng tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về ATGT cho trên 16.000 lượt học sinh, giáo viên, 1.400 công nhân, 500 hội viên phụ nữ, 426 bí thư, trưởng thôn, trưởng khu trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền lưu động gần 1.000 lượt. Tổ chức tuần

tra, kiểm soát, phát hiện trên 2.300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hiện nay, toàn huyện có 132 mô hình và trên 1.400 tổ nhân dân tự quản. Trong đó, một số mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao như mô hình tự quản ATGT khu công Rút, xã Hùng Dũng; câu lạc bộ Chi hội CCB thôn Nhuệ, xã Chỉ Hòa; tổ nhân dân tự quản thôn Phú Vật, xã Tiến Đức... Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Công an huyện Hưng Hà đã góp phần tạo sự ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá số vụ phạm pháp hình sự trong năm qua đạt 77,5%, trọng án rất nghiêm trọng đạt 100%. Công an huyện cũng đã xác lập và phá 3 chuyên án về trật tự xã hội; xác lập 1 chuyên án, triệt xóa 4 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 47 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đấu thú



Công an huyện Hưng Hà làm thủ tục cấp căn cước công dân.

6 đối tượng truy nã. Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tăng trở trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Công an huyện còn tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lập

hỗ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao. Những thành tích đạt được xứng đáng để năm 2018 Công an huyện Hưng Hà vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

UBND tỉnh tặng bằng khen "Đơn vị dẫn đầu" phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đó cũng là động lực để lực lượng công an Hưng Hà tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

MAI THÚY